

สารสันจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



สวัสดีปีใหม่ พ.ศ 2565 ครับ ปีใหม่นี้ พวกเราชาวสาธารณสุขพิจิตร คงได้พบกับเรื่องใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งความท้าทายใหม่ๆ ทั้งด้านการทำงาน และชีวิตครอบครัว ผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราควรต้องทำ คือ การเปิดกว้างทางความคิด เพื่อเราสามารถปรับตัวให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ ขอให้ปีใหม่นี้เป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ทุกๆ คนมีโอกาสใหม่ๆ ถึง 365 โอกาส ใช้ทุกโอกาสให้ดีที่สุด ผมขออำนวยการให้ทุกท่านทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

รวมถึง พี่น้อง อสม. จงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความดีที่ทุกท่านปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ และมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีเสือนี้ และตลอดไปครับ

ผมเดินทางมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขพิจิตรในการทำงานว่า ผมลำดับความสำคัญของงานที่พวกเราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันไว้ 4 ระดับด้วยกัน คือ

- 1) งานตามตัวชี้วัดที่เป็นนโยบาย สธ. สำคัญที่จะต้องทำ เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
- 2) งานตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่หรืออำเภอ ซึ่งข้อมูลมีความสำคัญเพื่อกำหนดปัญหา
- 3) งานสาธารณสุขที่ประชาชนให้ความสนใจ หรือคาดหวัง เป็นกระแสของสังคมที่ต้องใส่ใจ
- 4) งานที่หน่วยงานองค์กรสนใจอยากทำ เพื่อพัฒนายกระดับงานให้เป็นต้นแบบ หรือนวัตกรรม

การอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกัน ผมขอให้คนรักกัน ไม่ชอบการทะเลาะกัน ทุกๆ วันตอนเช้าผมชอบส่งสติ๊กเกอร์ให้ข้อความดี หัวใจธรรมประจำใจ สอนหลักการบริหาร วิธีคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมในการบริหารงานเราจะต้องใช้วิชาการ มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ มีหลักการ หลักคิด แต่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ เพื่อร่วมกันสร้างความดีงาม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมสาธารณสุขพิจิตร เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขพิจิตรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถในการทำงานในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ผมมารับตำแหน่งถึงปัจจุบัน ได้ร่วมกันเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ปรับเป้าหมาย วิธีการทำงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 การบริการวัคซีนโควิดเพิ่มขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดพิจิตร สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจ พร้อมร่วมคิดร่วมจัดการกับพวกเราชาวสาธารณสุขพิจิตร เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย และเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด - 19 ไปด้วยกันอย่างราบรื่นครับ

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บรรณาธิการแถลง



สวัสดีครับพี่น้องชาวสาธารณสุขพิจิตร ผมในนาม กองบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัด พิจิตร” เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ด้วยบารมีของหลวงพ่อพเพชร หลวงพ่อเงินจงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ยังคงความเข้มข้นด้วยสาระความรู้ และวิชาการ บทความพิเศษ ฉบับนี้ กองบรรณาธิการ ขอแนะนำปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในพิธีเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิจิตร : วัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ประกอบด้วยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร, แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตुरะบายน้ำ จังหวัดพิจิตร ปี 2563, การศึกษาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ในเขตจังหวัดพิจิตร และ การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตจังหวัดพิจิตร ในส่วนปกิณกะฉบับนี้ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ติดตามสาระสำคัญได้ภายในเล่มครับ

สุดท้ายนี้ ในนามของกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และส่งบทความมาตีพิมพ์ ตลอดจนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการ ทำให้วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ฉบับนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท่านสามารถติดตามดูวารสารฉบับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หรือ www.ppho.go.th ครับ

(ดร.ธานี โชติภคคาม)

บรรณาธิการ